

## ผลกระทบของสถานการณ์ในยูเครนแพร่กระจายไปยังเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในญี่ปุ่น

### ข้อเท็จจริง

มีความกังวลว่าผลกระทบของสถานการณ์ในยูเครนจะแพร่กระจายไปยังผลิตภัณฑ์นมของญี่ปุ่น เนื่องจากยูเครนเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกธัญพืชชั้นนำของโลก ราคาข้าวโพดในต่างประเทศกำลังพุ่งสูงขึ้น ทำให้เกิดความกังวลในหมู่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมว่าต้นทุนจะเพิ่มขึ้นอีก



ราคาอาหารสัตว์และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในต่างประเทศยังคงสูงตั้งแต่ต้นปี เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในประเทศจีนและพืชผลที่ย่ำแย่ในอเมริกาใต้ทำให้มีการตระหนักว่าอุปทานจากยูเครน ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกชั้นนำของโลกอาจหยุดนิ่ง เป็นปัจจัยใหม่ที่ทำให้ราคาสูงขึ้น

ผู้เลี้ยงวัวในฮอกไกโด กล่าวว่า "ทราบดีที่ต้องพึ่งพาธัญพืชจากต่างประเทศ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบจากภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในต่างประเทศได้" ฟาร์มปศุสัตว์ใกล้เคียง กล่าวว่า ต้นทุนราคาอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นถึง 30% จากปีที่แล้ว ส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นเกือบ 4 ล้านเยน ซึ่งเป็นภาระหนักในการบริหารจัดการ แม้จะผสมข้าวโพดบางส่วนที่ปลูกเองเพื่อลดต้นทุน แต่ก็ยากที่จะแก้ไขเพิ่มเพราะการเปลี่ยนเนื้อหาในอาหารจะส่งผลต่อสุขภาพของโค จากการที่ความต้องการน้ำมันดิบลดลงด้วยผลกระทบของไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่ ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในฮอกไกโดจึงถูกบังคับให้ควบคุมการผลิตเป็นครั้งแรกในรอบ 16 ปีนับจากปีงบประมาณใหม่ ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นได้ยาก

Mr. Ichiro Samejima แผนกแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของ JA (สหพันธ์สหกรณ์การเกษตรญี่ปุ่น) ซึ่งรับผิดชอบการจัดซื้อข้าวโพดกล่าวว่า "ความไม่สงบในยูเครนทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับข้อจำกัดในการจัดหาและมีส่วนทำให้ราคาข้าวโพดเพิ่มขึ้น" ราคาข้าวโพดในคณะกรรมการการค้าแห่งชิคาโกในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นดัชนีระหว่างประเทศสำหรับการซื้อขายธัญพืช ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี สาเหตุหลักมาจากการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากจีนและการเก็บเกี่ยวข้าวโพดที่ย่ำแย่เนื่องจากสภาพอากาศในอเมริกาใต้

ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ มีการวิเคราะห์ว่าความไม่สงบในยูเครนซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตข้าวโพดชั้นนำของโลก ถูกเพิ่มเข้ามาเป็นปัจจัยใหม่สำหรับการเพิ่มขึ้นของราคา ผลกระทบของรัสเซียที่รุกรานยูเครนทำให้ความต้องการเพิ่มไปยังประเทศผู้ส่งออกอื่น ๆ เช่นสหรัฐอเมริกา และธัญพืชจะเป็นปัจจัยเพิ่มราคาตลาด ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ราคานำเข้าของญี่ปุ่นจะสูงขึ้นเนื่องจากความต้องการทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นจากสหรัฐอเมริกา เนื่องจากญี่ปุ่นนำเข้าข้าวโพดจากสหรัฐฯ เป็นหลัก

ที่มาข่าวและรูปภาพ : Nikkei Online วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  
<https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220225/k10013500951000.html>

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโอซากา ✓

- นโยบายภาครัฐ
  เศรษฐกิจการลงทุน
  แนวโน้มการตลาด
  รายงานสินค้าและบริการ
  อื่นๆ